

SGART HANDS-ON LẦN IV: ICSI

KS. Equatorial, sáng 19/11/2011
IVFAS, chiều 19/11 và sáng 20/11/2011

KHÓA TẬP HUẤN TINH DỊCH ĐỒ LẦN III

Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch,
15-17/12/2011



HỘI THẢO CẬP NHẬT VỀ NIỆU PHỤ KHOA

KS. Equatorial, 10/12/2011



Sáng 19/11 gồm các báo cáo hội trường của những chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước về hỗ trợ sinh sản, phần thời gian còn lại là thực hành kỹ thuật ICSI tại IVFAS, bệnh viện An Sinh được sự hỗ trợ kỹ thuật của CGRH và A.R.T. Consulting. Đặc biệt, chương trình báo cáo hội trường của hội thảo với mục tiêu hội nhập, ba bài báo cáo của các chuyên gia nước ngoài đều được trình bày bằng tiếng Anh, không phiên dịch. Chủ đề chính là những nghiên cứu mới nhất trong việc ứng dụng những biện pháp hỗ trợ nhằm nâng cao tỷ lệ thành công của kỹ thuật ICSI. Giáo sư Stefan Schlatt hệ thống tình hình hiện nay và hướng phát triển sắp tới của Nam học cùng những nghiên cứu mới nhất trong việc điều trị hội chứng tế bào Sertoli phương pháp điều trị hiện đại đang được nghiên cứu và triển khai tại các nước khoa học phát triển. Tiến sĩ Liow Swee Lian cũng mang đến cho hội thảo những kiến thức mới mẻ, mang đầy tính ứng dụng về ảnh hưởng của sự toàn vẹn ADN của tinh trùng lên kết quả ICSI.

Nhằm tiếp tục đáp ứng nhu cầu chuẩn hóa kỹ thuật đánh giá tinh dịch đồ theo hướng dẫn mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới cho cán bộ y tế trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản, HOSREM đã kết hợp với đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức khóa tập huấn "Tinh dịch đồ theo tiêu chuẩn WHO 2010" lần III, được CGRH (khoa Y đại học Quốc gia TPHCM) và A.R.T. Consulting hỗ trợ kỹ thuật. Khóa tập huấn chú trọng vào kỹ năng thực hành, cung cấp kiến thức và tạo mọi điều kiện để học viên có thể hoàn thành một tinh dịch đồ đúng chuẩn quy định theo WHO. Tài liệu giảng dạy lần này được trích từ "Cẩm nang của Tổ chức Y tế thế giới về xét nghiệm chẩn đoán và xử lý tinh dịch người" (ấn bản V, năm 2010) do WHO chọn và ủy quyền cho HOSREM dịch và phát hành phiên bản tiếng Việt.

Hội thảo đã mang lại cho đại biểu những bài báo cáo súc tích, hữu ích cho công việc. Tất cả những báo cáo đều tạo được không khí thảo luận sôi nổi. TS. Nguyễn Trung Vinh đã cập nhật những kiến thức và quan điểm mới về giải phẫu sàn chậu, đặc biệt là giải phẫu học động của sàn chậu. Trong một bài báo cáo khác, TS. Vinh đã nhận định phương pháp kết hợp đa phẫu thuật phục hồi sa tạng chậu nữ cho kết quả tốt >91% và ít biến chứng sau mổ. ThS. Nguyễn Ngọc Tiến trình bày "Vai trò của niệu động lực học trong bệnh lý niệu nữ", trong đó, các kết quả thăm khám niệu động lực học là những kết quả khách quan giúp ích cho thầy thuốc những cơ sở lý giải logic trước khi lập kế hoạch điều trị bệnh nhân. BS. Nguyễn Bá Mỹ Nhi đã nhấn mạnh, trong phẫu thuật phục hồi sàn chậu, bên cạnh kỹ năng của nhà phẫu thuật thì sự hiểu biết tường tận về giải phẫu chức năng sàn chậu ở trạng thái tĩnh/động cũng là điều kiện tiên quyết giúp phẫu thuật thành công. PGS. TS. Phạm Văn Bùi đã cập nhật những kiến thức mới trong chẩn đoán và điều trị hội chứng bàng quang tăng hoạt - một vấn đề phổ biến ở phụ nữ.

HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN HOSREM LẦN VII

KS. Equatorial, 25/11/2011



Với hơn 700 đại biểu là các bác sĩ, nhân viên y tế hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản từ các tỉnh thành cả nước tham dự, Hội nghị khoa học thường niên lần VII của HOSREM nhận được nhiều phản hồi tích cực của đại biểu tham dự tiếp tục chứng tỏ là một diễn đàn khoa học có uy tín và hữu ích cho hội viên và nhân viên y tế trong lãnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Hội nghị cập nhật các kiến thức mới trong thực hành lâm sàng trong lĩnh vực sản phụ, gồm 13 bài báo cáo hội trường hơn 20 báo cáo poster lãnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản. Tất cả đều là những đề tài được đại biểu quan tâm: Rubella và thai kỳ, Cập nhật về mãn kinh theo khuyến cáo 6/2011 của IMS, Sa tạng vùng chậu nữ, Tiểu đêm, AMH trong dự đoán đáp ứng buồng trứng thụ tinh trong ống nghiệm, Điều trị u lạc nội mạc tử cung buồng trứng, Thuốc viên nội tiết tránh thai, thai giới hạn tăng trưởng trong tử cung và vai trò của chẩn đoán tiền sản.

HỘI THẢO ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ VÔ SINH THƯỜNG GẶP

KS. Equatorial, 25/11/2011



Nằm trong khuôn khổ hoạt động của Hội nghị khoa học thường niên VII, hội thảo “Điều trị bệnh lý vô sinh thường gặp” đã thu hút sự quan tâm của hơn 150 đại biểu.

Hội thảo khai mạc với đề tài “Quan điểm hiện hành về vô sinh do ống dẫn trứng” với quan điểm việc tiếp cận bệnh lý ống dẫn trứng phải dựa trên sự tổng hòa của các phương tiện chẩn đoán và điều trị. Việc lựa chọn phương pháp khảo sát phù hợp lại càng mang tính chiến lược và cần phải cân nhắc cẩn thận. Đề tài tiếp nối là Vô sinh do nữ. Bên cạnh xu thế mới hiện nay là điều trị gây phóng noãn đơn noãn bằng thuốc, kỹ thuật trưởng thành trứng trong ống nghiệm được nhấn mạnh như là một hứa hẹn sẽ thay thế thụ tinh trong ống nghiệm trong tương lai để điều trị cho bệnh nhân hội chứng buồng trứng đa nang. Kết thúc hội thảo là đề tài về vô sinh nam do bất thường tinh trùng. Xuất phát từ vấn đề thực tế rằng các cặp vợ chồng ngày nay thường lập gia đình muộn, yếu tố thời gian nên được đặt ra trước khi quyết định lựa chọn phương cách điều trị. Ngoài ra để chẩn đoán và điều trị một cách toàn diện và hiệu quả thì không thể thiếu bước tìm hiểu khả năng sinh sản và các vấn đề gây vô sinh ở người vợ.

LỄ CÔNG BỐ THÀNH LẬP CHI HỘI Y HỌC SINH SẢN VIỆT NAM VÀ HỘI THẢO NỘI TIẾT SINH SẢN

TPHCM, 17/12/2011

Hà Nội, 18/12/2011



HỘI THẢO CẬP NHẬT THUỐC TĂNG GIẢM CƠ TRONG SẢN KHOA

KS. Equatorial, 25/11/2011



Chi hội Y học Sinh sản Việt Nam (VSRM) trực thuộc Hội Phụ Sản khoa và Sinh đẻ có kế hoạch Việt Nam (VINAGOFPA) đã được công bố thành lập vào tháng 12/2011 (ngày 17 tại thành phố Hồ Chí Minh và ngày 18 tại Hà Nội) nhằm đáp ứng các vấn đề mới về sức khỏe sinh sản như nội tiết sinh sản và hỗ trợ sinh sản. Trên 300 đại biểu từ Bộ Y tế, các trường đại học y khoa lớn, các bệnh viện và trung tâm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản trên cả nước đã đến tham dự buổi lễ.

Mục tiêu hoạt động chính của Chi hội là nâng cao sự quan tâm, hiểu biết và cải thiện thực hành lâm sàng về các vấn đề sức khỏe sinh sản mới ở Việt Nam. Chi hội Y học sinh sản Việt Nam thực hiện sứ mệnh thông qua việc tập hợp các nguồn lực xã hội để tổ chức các hoạt động cập nhật kiến thức, huấn luyện, giảng dạy, nghiên cứu chuyên môn và tham gia giáo dục sức khỏe cộng đồng. Ngoài ra, chi hội Y học sinh sản Việt Nam sẽ đóng vai trò đại diện giới chuyên môn và khoa học để đóng góp và phản biện các chính sách nhà nước liên quan đến hoạt động chuyên ngành Y học sinh sản. Việc thành lập chi hội cũng là tiền đề cho việc thành lập Hội Y học Sinh sản Việt Nam trong tương lai. Sau lễ công bố quyết định thành lập và giới thiệu thành phần Ban chấp hành dự kiến của Chi hội Y học sinh sản Việt Nam, hội thảo chuyên đề về Nội tiết sinh sản đã được tổ chức vào ngày 17/12/2011 tại thành phố Hồ Chí Minh và ngày 18/12/2011 tại Hà Nội. Đây là Hội thảo chuyên đề đầu tiên về Nội tiết sinh sản ở Việt Nam do chi hội tổ chức nhằm giới thiệu một số vấn đề cơ bản cũng như những ứng dụng lâm sàng trong lĩnh vực nội tiết sinh sản.

Văn phòng VINAGOFPA phía Nam

Dựa trên ba nguyên tắc là an toàn, hiệu quả và kinh tế, bài báo cáo “Các thuốc gò tử cung trong dự phòng và điều trị băng huyết sau sanh” khẳng định việc chọn lựa thuốc là xuất phát từ thực tế lâm sàng mà cụ thể là tùy vào mức độ nguy cơ. Tại nhiều nước, trong đó có Việt Nam, việc lựa chọn loại thuốc hiện nay tùy thuộc loại thuốc có sẵn, mức độ nguy cơ, chỉ định-chống chỉ định và hoàn cảnh kinh tế-xã hội. “Dự phòng hơn là điều trị” cuối cùng vẫn là nghệ thuật của người thầy thuốc.

Tiếp nối hội thảo là bài “Dự phòng non và thuốc giảm cơ”. Theo báo cáo này, đo chiều dài kênh cổ tử cung qua siêu âm được cho là có tương quan với nguy cơ sanh non và đã được áp dụng làm một trong những yếu tố giúp chẩn đoán. “Thuốc ức chế calcium sử dụng đơn độc dường như an toàn cho sản phụ và thai nhi” là khuyến cáo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới. Đúc kết cuối hội thảo, điều quan trọng nhất khi lựa chọn phương cách là đạt được mục tiêu giảm tỷ lệ suy hô hấp và nhiễm trùng sơ sinh.